

IaRsai, ngày 10 tháng 01 năm 2020

\*

**BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**  
**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**  
**Năm 2020**

Tôi tên: Vũ Đức Dân

Ngày sinh: 04/04/1980

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ Lâm nghiệp

Đơn vị công tác: Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai( khóa XV) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”; Trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

**1- Về thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2020: “ Tăng cường khôi đại đoàn kết toàn dân tộc, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:**

- Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện về quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người ta theo mình, phải làm gương trước".

- Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân”. Trong sinh hoạt chi bộ luôn thẳng thắn khi có những biểu hiện sai lệch tổ chức uốn nắn kịp thời.

- Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”;

- Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân cả nơi làm việc và nơi cư trú, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ cấp dưới. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, luôn luôn sống gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân”.

## **2- Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.**

Bản thân luôn thực hiện nói và làm theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng cũng như Pháp luật của Nhà nước, thực hiện chế độ sinh hoạt cơ quan cũng như nơi cư trú và tham gia đóng Đảng phí đầy đủ.

Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ cơ quan, chi bộ về các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước để cán bộ đảng viên trong đơn vị nắm được và tổ chức thực hiện đúng đạt kết quả cao nhất.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị để họ yên tâm công tác và cống hiến.

## **3- Về hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.**

Trong năm 2019 bản thân đã tự phê bình và được tập thể góp ý về các hạn chế, khuyết điểm như: Công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị còn hạn chế; Công tác phối hợp với các tổ trạm QLBR, chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng còn nhiều hạn chế, chưa xuyên suốt. Trong năm bản thân sẽ cam kết thực hiện các điều sau để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm:

- Tăng cường học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. Phân công các tổ trạm QLBR, Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn về QLBR và PCCC.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Trên đây là kế hoạch và những nội dung mà bản thân tôi đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Cuối năm 2020 tôi sẽ nghiêm túc đánh giá lại kế hoạch, nội dung đã đăng ký thực hiện, những việc đã làm được, chưa làm được với tinh thần thẳng thắn, trung thực và đưa vào trong bản kiểm điểm phân loại viên chức hàng năm để Cơ quan nhận xét, đánh giá, đồng thời bản thân sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

### **XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ**



**Nguyễn Văn Dũng**

### **NGƯỜI CAM KẾT**

**Vũ đức Dân**